

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SYNTEC – ไม่อยากเอ่ย “การเมือง”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จะว่าไป ก็อาจจะเกี่ยวกันก็ได้กระมัง เห็นวันวาน หุ่นในกลุ่มรับเหมาฯ ไม่ว่าจะรับเหมาเล็ก รับเหมาใหญ่ หรือที่เกี่ยวกับรับเหมาฯ อย่างหุ่นฐานรากเสาเข็ม ก็มีราคาที่สูงขึ้นกันทั่วหน้า แถมยังรวมไปถึงหุ่นที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดินหลายๆ ตัว ก็เหมือนมีอาการ “ปลากระตี่ได้น้ำ” อะไรทำนองนั้น... ก็อาจจะคาดหวังการเดินทางในมาตรการต่างๆ ของรัฐ ก็เป็นไปได้ มีเงินที่จะใช้ได้แล้วนี่นา เรียกว่างบบนงาบผ่านสภาเรียบร้อย การเบิกใช้จะตอนไหนอย่างไร ล่าช้ามากน้อยแค่ไหน ราคาหุ่นขอตอบรับในเชิงบวกก่อน ซึ่งมันก็จะจะต้องไปว่ากันอีกทีในวันหน้า จะมีอะไรใหม่ๆ หรือ มีแค่กะไรออกมาก็ได้แบ่งกัน และแย่งกันอีกมากน้อยแค่ไหน ยังไม่มีใครรู้ได้ หรือดีไม่ดี อาจไม่มีอะไรใหม่ๆ เลยก็ได้... เอาแค่ของเก่าๆ ที่จะทำนั้นขอให้ภาครัฐทำให้ได้ ทำให้เร็ว เพื่อเรียกความมั่นใจ จากภาคเอกชนให้กล้าๆ ลงทุนมากขึ้นหน่อย เรียกว่าตัว G ต้องทำงานให้ได้ดีก่อน ตัว I ก็จะมีตามมา แล้วตัว C ก็จะได้ขึ้น รวมไปถึงระยะต่อๆ ไป อีกหลายๆ ตัว ก็อาจจะดีตามมา... พอแค่นี้ดีกว่าครับ บอกแล้วว่า ไม่อยากเอ่ยถึง การเมืองมากนัก เดี่ยวงานเข้าเสียก่อนปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญกว่านี้ เขามว่ากันดีกว่า เพราะปัจจัยอื่นๆ มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายๆ ในทางปฏิบัติ และความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ของประเทศ หรือของ เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะของไทยเอง หรือ ของทั่วโลก มันก็ยังมีอยู่... ไม่ต้องคิดเรื่องสงครามโลกอะไรหอกะครับ เอาแค่นี้เห็นๆ แล้วก็ไปนอนอยู่ ก็ยังถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่นะ ยิ่งถ้าบวกการเมืองของเราเอง ความสามารถในการบริหาร การจัดการ ก็ยังต้องดูกันอีกนาน

ดูตามเกม...

ก็อาจจะพอลุ้นขาขึ้นได้สักคลื่นหนึ่ง และก็หวังจะเป็นคลื่นยาวๆ ได้เหมือนกัน แต่หุ่นกลุ่มนี้ ก็ยังคงเป็นแค่หุ่น เก็งกำไรตามกระแสเหมือนเดิมนั่นแหละ... เกมมออย่างๆ ต้องดูกันเป็นตัวยุ

แนวรับ

: ... 2.00-1.98 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.95 จะดูสวยกว่า

เป้าหมาย

: ... 2.16-2.20 หรือ อาจจะหวังได้ถึงระดับ 2.30

Price Chart...(SYNTEC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SYNTEC... แนวรับแนวต้าน ช่างต้นนั้นเป็นเรื่องของการเก็งกำไรระยะสั้น... แต่ถ้าจะว่ากันจริงๆ ตามภาพนั้น เราจะเห็นความน่าจะเป็นว่า แนวโน้มขาลงที่ลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น อาจจะจบไปแล้วก็ได้ แต่ก็อาจจะต้องมีเงื่อนไข ไม่ลงต่ำกว่า 1.90 อีกเลย หรือ ถ้าจะดี ๆ หน่อย ไม่หลุด 1.95 อีกเลยดีกว่า หรือ ถ้าจะเอาแบบดีมากๆ หน่อย หากยืนระดับ 2.00 ได้ ไม่หลุด 2.00 อย่างมีนัยสำคัญ ก็นั่นแหละ ยืนยันว่าขาลงใหญ่ๆ อาจจะจบไปแล้ว... แล้วเป้าหมายของการจะขึ้นในระลอกใหญ่ๆ ก็อาจจะไม่ใช่แค่ระดับ 2.30 นะ จะมองระดับ 3.00 หรือ 3.50 ก็น่าจะถูกต้องกว่า แต่จะไม่ใช่ปาดหัวสองสัปดาห์ (ต้องมากกว่า 1 เดือน)